

รายละเอียดการจัดจำหน่าย และวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI” หรือ “บริษัทฯ”)
สำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”)
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3, 4 และ 7 มีนาคม 2565 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 4 วันทำการ)

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“กรุงไทย ซีมิโก้”) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) สำหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นทุกราย ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น KSL”) โดยผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นโดยยื่นใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของ กรุงไทย ซีมิโก้ ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ที่อยู่ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2624-6345, 0-2624-6346, 0-2624-6347, 0-2624-6348 และ 0-2624-6319

ทั้งนี้งดรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์และโทรสาร หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นทุกรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ <https://ro.ktzmico.com> หรือ <https://www.ktzmico.com> ตามที่ระบุในหัวข้อ 4 “วิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในเอกสารฉบับนี้

3. วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วนการใช้สิทธิที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ฝากหลักทรัพย์”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งทั้งจำนวน) โดยไม่สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้

ผู้ถือหุ้นของ KSL สามารถตรวจสอบราคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย และอัตราการใช้สิทธิได้ที่เว็บไซต์ของ KSL (www.kslgroup.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจำนงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็ได้

ในกรณีที่มิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการบัดเศษไปดำเนินการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และ/หรือ ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ(ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ของ KSL

ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตัวแทนรับจองซื้อ ซึ่งอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

4. วิธีการจองและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1 การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (แบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นใช้ในการดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)

กรณีชำระโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" Company Code 5435 โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ที่จัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุรหัสลูกค้า Ref.1 เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างด้าวหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้จองซื้อ และระบุรหัสอ้างอิง Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้น (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถทำรายการชำระเงินค่าจองซื้อได้) โดยสามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2565

กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2565 แต่ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชี

ในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น สามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที่ 3 มีนาคม 2565 และภายในเวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่ละสาขา ของวันที่ 4 มีนาคม 2565

สำหรับการชำระเงินด้วยใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment) ที่พิมพ์ (Print) ออกมาภายหลังการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com ผู้จองซื้อที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในกรณีนี้ ผู้ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้จองซื้อ หากผู้ชำระเงินเป็นคนละคนกับผู้จองซื้อ กรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิไม่รับจองซื้อหุ้น หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของตัวแทนรับจองซื้อ และจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อตามวิธีที่ระบุในการจองซื้อหุ้น

กรณีชำระเป็นการโอนเงินผ่านการ scan QR Code

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอภายหลังจากที่กดยืนยันการทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน (ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถชำระได้) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking

กำหนดเวลารับชำระเงินในกรณีชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2565 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking

QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอภายหลังจากที่กดยืนยันการทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com จะมีกำหนดอายุ (เงื่อนไขตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์) หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รายการจองซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติซึ่งจะเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

กรณีชำระเป็นเงินโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

เฉพาะผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทนเท่านั้น โดยผู้จองซื้อจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ที่กำหนด แล้วนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ ค สำหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อมาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ทั้งนี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด

กำหนดเวลารับชำระเงินกรณีชำระผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 3, 4 และ 7 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 8.30 น. – 10.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2565

4.2 การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com

(หมายเหตุ: หน้าจอนี้เพื่อประกอบคู่มือจองซื้อ และคำอธิบายเท่านั้น หน้าจอสำหรับการจองซื้อเมื่อทำรายการจริงอาจแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้)

1) ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ktzmico.com ซึ่งผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) นั้นจะต้องผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และสัญชาติไทยเท่านั้น โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ตั้งแต่ประมาณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันและเวลาสิ้นสุดการจองซื้อ (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ)

2) ในการจองซื้อ หน้าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น BBGI ที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ เพื่อตรวจสอบและเพื่อคลิกทำรายการจองซื้อ

☐ ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) "BBGI"
สำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("BCP") และ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) "KSL" เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่าน กรุณากรอกข้อมูล

หมายเลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล

2.1 ผู้จองซื้อจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ จากนั้นคลิก "จองซื้อ/Book"

* ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์(Online) ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ "แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)"

☐ ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) "BBGI"
สำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("BCP") และ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) "KSL" เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่าน กรุณากรอกข้อมูล

หมายเลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล

เลือกรายการ	ถือหุ้น	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญเดิม	จำนวนสิทธิที่ได้จัดสรร	สถานะการจอง
ผู้ถือหุ้น KSL อัตราส่วนการจอง ... หุ้นสามัญเดิม ต่อ ... หุ้นสามัญใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ ... บาท จองเกินสิทธิไม่ได้						
จองซื้อ/Book	KSL	1000000002	นาย ทด สอบ	2,000	100	ยังไม่ได้ดำเนินการ

- ☐ หมายเหตุ:
- ตรวจสอบสิทธิตั้งแต่วันที่ 2565
 - จองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ของวันที่ 2565
 - **ตรวจสอบผลการจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ .. - 2565**
 - ตรวจสอบผลการชำระเงินได้หลัง 14.00 น.ของวันทำการถัดจากวันจองซื้อ เป็นต้นไป

2.2 Step 1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบบจะ Default ชื่อบริษัทสมาชิกที่หุ้นได้รับการฝากไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และเลขที่บัญชีธนาคารตามระบบที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยผู้จองชื่อสามารถแก้ไขได้ ซึ่งหากแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคาร ผู้จองชื่อต้องอัปโหลดไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคารโดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองชื่อนั้น (นามสกุลไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB) ทั้งนี้ ผู้จองชื่อต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนการกดยืนยันข้อมูล เพราะเมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลได้

1
2

Step 1 - กรอกข้อมูลจองสิทธิ
Step 2 - ชำระเงิน

Step 1 - กรอกข้อมูลจองสิทธิ

ชื่อ-สกุล	ทดสอบ		
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	1000000001	ชื่อหุ้น	BEGI
จำนวนหุ้นเดิม	60,000 หุ้น	ราคาเสนอขายหุ้นละ	<input type="text"/> บาท
จำนวนสิทธิที่ได้รับจัดสรร	3,000 หุ้น	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	0 บาท
จำนวนที่ต้องจอง	<input type="text"/> หุ้น	จำนวนหุ้นจองเกินสิทธิ	0 หุ้น
จำนวนหุ้นจองตามสิทธิ	0 หุ้น		
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้	กรอกเฉพาะตัวเลข 9-10 หลัก		
รายละเอียดการจัดสรรหุ้น	<input checked="" type="radio"/> ฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก 023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)		
	เลขที่บัญชีซื้อขาย		

ข้าพเจ้าขอรับรอง และตกลงว่าจะรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่บริษัทฯ จัดสรรไว้ และจะไม่ยกเลิกการจองชื่อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ รวมทั้งยินยอมรับคืนเงินในกรณีบริษัทฯ ปฏิเสธการจองชื่อ หรือหากข้าพเจ้าไม่ส่งรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง และ/หรือ หลักฐานการชำระเงินภายในระยะเวลาการจองชื่อ

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขกำหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งในหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วขณะนี้ และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ เป็นผลสืบผลประโยชน์ที่แท้จริง

**** ภายหลังการจะสมบูรณ์เมื่อท่านยื่นรายการ และบริษัทฯ ตรวจสอบผลการชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์ ****

ยืนยันข้อมูล

2.3 Step 2 ชำระเงิน โดยผู้จองชื่อสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking หรือ พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment นำไปชำระค่าจองชื่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทฟ ผู้จองชื่อต้องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน (นามสกุลไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)

* การจ่ายเงินโดยสแกนQR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ขึ้นอยู่กับวงเงินของผู้จองชื่อที่กำหนดไว้กับแต่ละธนาคาร และไม่เกินวงเงินที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ หากเกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด จะไม่สามารถชำระผ่าน Mobile Banking ได้ ผู้จองชื่อจะต้องชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment นำไปชำระค่าจองชื่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

1
 Step 1 - กรอกข้อมูลจองสิทธิ์

2
 Step 2 - ชำระเงิน

Step 2 - ชำระเงิน

การชำระเงินการจองซื้อหุ้น คือบัญชีเงินฝากสำหรับชำระค่าจองซื้อหุ้น ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้น

วิธีการชำระเงิน

กรุณาเลือก

▼

หลักฐานการชำระเงิน

เรียกดู...

ไม่มีไฟล์ที่ถูกลเลือก

*อนุญาตการอัปโหลดไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ได้ถึง 5 MB.

ย้อนกลับ

ดำเนินการชำระเงิน

2.4 ตรวจสอบผลการจองซื้อที่ยืนยันยอดภายหลังจากจัดสรรได้ผ่าน <https://ro.ktzmico.com> หรือ <http://www.ktzmico.com> คลิกตรวจสอบผลการจองซื้อ โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หรือตามวันเวลาที่ประกาศทางหน้าwebsite

ผลการจองซื้อ

ท่านได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

จองตามสิทธิ์	จำนวน 3,000 หุ้น
รวมจำนวนหุ้นที่ได้รับทั้งสิ้น	จำนวน 3,000 หุ้น

- ฝากใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก 248 เลขที่บัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ 123456C

กลับ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์(Online) ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเท่านั้น

5. เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 การจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

ผู้จองซื้อจะต้องยื่นเอกสารประกอบการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ต่อไปนี้ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 2

- 1) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- 2) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (แบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น)
- 3) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น
- 4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้จองซื้อต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า หนังสือรับรอง เป็นต้น

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาสูติบัตร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจองชื่อแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และหนังสือแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่น ใบจองชื่อ หรือภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายจะกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองชื่อ

พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองชื่อทุกฉบับ

ผู้จองชื่อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองชื่อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้จองชื่อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ดำเนินการจองชื่อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยในใบจองชื่อและเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองชื่อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และจะต้องมีหนังสือของผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองชื่อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจองชื่อแทน

ในกรณีที่ผู้จองชื่อไม่ประสงค์ทำการจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนตน รวมถึงให้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชำระค่าจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือเพื่อดำเนินการจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนผู้มอบอำนาจได้ โดยผู้

จองซื้อจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงตามแบบที่จัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมกับ เอกสารประกอบการจองซื้อที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอก ข้อมูลเพิ่มเติมใน แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝาก เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)

5.2 การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

5.2.1 กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ <https://ro.ktzmico.com> หรือ <https://www.ktzmico.com> ให้ครบถ้วน

5.2.2 แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

6. เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (หากมี)

ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อทุกกรณี

ผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com แยกต่างหากจากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในส่วนอื่น (ถ้ามี)

หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนภายในวัน และเวลาที่กำหนด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

หากผู้จองซื้อไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหรือ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อ หรือผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ บล.กรุงไทย ซีมิโก้

หากผู้จองซื้อระบุจำนวนหุ้นในใบจองซื้อ ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ ได้รับชำระ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อเป็นหลัก และสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เห็นสมควร

ใบรับรองการจองซื้อหุ้น ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น และจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้น

กรณียื่นเอกสารการจองซื้อ (Hard Copy) ที่สำนักงานใหญ่ของกรุงไทย ซีมิโก้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หากผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อก่อนทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com ผู้จองซื้อต้องเลือกช่องทางการชำระเงินในระบบออนไลน์ (Online) ให้ตรงกับช่องทางการชำระเงินจริงที่ผู้จองซื้อทำรายการเท่านั้น หากการชำระเงินไม่เป็นไปตามช่องทางที่ถูกเลือกไว้ในระบบออนไลน์ ตัวแทนการจองซื้อขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของการจัดสรรดังกล่าว

กรณียื่นเอกสารการจองซื้อ (Hard Copy) ที่สำนักงานใหญ่ของกรุงไทย ซีมิโก้ หากมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับชื่อ/นามสกุลผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นของ KSL ผู้จองซื้อต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า หนังสือรับรอง เป็นต้น

ในกรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นของ KSL บริษัทฯ และ กรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นหลัก ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาจัดการ การรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น บริษัทฯ หรือ กรุงไทย ซีมิโก้ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ เป็นเช็คนาคากรุงไทย สาขานานาเหนือ ซิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่ผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คนาคากร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว กรุงไทย ซีมิโก้ จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คนาคากรเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่ผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือ กรุงไทย ซีมิโก้ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ หากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้หุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (1) ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการนำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ทั้งนี้ผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้นและยินยอมให้จัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังวันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นสามัญกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหรือระบุไม่ชัดเจน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการนำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอออกใบหุ้นได้ ภายหลังจากหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้มีการฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

โปรดระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้นที่ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2624-6345, 0-2624-6346, 0-2624-6347, 0-2624-6348 และ 0-2624-6319

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่

